

ยื่นสอบครูผู้ช่วย 56 ขอสอบไม่รัว

นำเสนอเมื่อ : 21 มิ.ย. 2556

'ชินภัทร จี๋ สพม.40 เพชรบูรณ์เคลียร์จัดติวข้อสอบ / 'พงศเทพ' เดือนทุจจริตติดคดีอาญา

วันที่ 20 มิ.ย.56 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1,070 อัตรา ใน 79 เขตพื้นที่การศึกษา ใน 34 กลุ่มวิชาเอก ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันที่ 22-24 มิ.ย.56 ว่า การจัดสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ ได้กระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นผู้ดำเนินการโดยให้รวมกลุ่มดำเนินการตามเขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สั่งการให้ สพท.79 เขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และให้รายงานผลมาที่ สพฐ.เป็นระยะตั้งแต่วันที่ 7, 14 และ 21 มิ.ย.นี้ จะให้ทุกเขตสรุปผลมายังส่วนกลางอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สอบ การประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาที่ออกข้อสอบ มาตรการป้องกันการทุจริต การประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้ามาช่วยดูแลการจัดสอบ ขณะเดียวกันกรรมการติดตามระดับเขตพื้นที่ทั้ง 79 คณะได้รับรายงานกลับมาว่าสนามสอบทั้ง 398 โรงเรียน มีความพร้อมแล้ว

"จนถึงขณะนี้มีรายงานแค่ 1 กรณี คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 40 เพชรบูรณ์ ได้รับขอมูลว่ามีกรณีเปิดติวข้อสอบ ผมได้สั่งการให้เขตไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ดำเนินการแก้ปัญหาให้เสร็จก่อนวันสอบ ซึ่งการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ สพฐ.ได้มอบอำนาจให้เขตเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเขตมีอำนาจหน้าที่เข้าไปดูแลจัดการปัญหาโดยตรง ส่วนเรื่องข้อสอบนั้น ยืนยันว่าไม่มีข้อสอบรัว ซึ่งการป้องกันข้อสอบรัวก็เป็นความรับผิดชอบของเขตโดยตรงเช่นกัน เพราะ สพฐ.กระจายอำนาจให้เขตดำเนินการเองทุกขั้นตอน"

นายชินภัทร กล่าวและว่า ส่วนการแต่งตั้งนายพิษณุ ดุลสุข ผู้ตรวจราชการ ศธ. มาเป็นรองเลขาธิการ กพฐ. แต่ยังไม่เข้าสู่อำนาจอย่างเป็นทางการนั้น ก็ต้องรอนโยบายจาก ศธ. ก่อนว่า จะมอบหมายให้นายพิษณุ มาดูแลการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ แทนนายอนันต์ ระวังทุกข์ ซึ่งย้ายไปเป็นผู้ตรวจ ศธ. หรือไม่ ถ้ามินโยบายมา สพฐ.ก็พร้อมออกคำสั่งทันที

นายพงศเทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้กำชับ สพฐ.ดูแลการสอบครูผู้ช่วย ครึ่งนี้ ขณะเดียวกันนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.ศึกษาธิการ ได้ประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดูแลการสอบให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ส่วนผู้บริหาร สพฐ. ต่างก็ทราบดีว่าจะต้องดูแลเรื่องนี้อย่างรัดกุมที่สุด ถูกรายว่ามีเบาะแสใดที่อาจจะมีความผิดปกติก็ต้องรีบแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต อย่างไรก็ตามผู้ที่ทุจริตการสอบสุดท้ายก็จะได้เป็นครู และจะถูกดำเนินการคดีอาญาด้วย จึงอยากให้ผู้เข้าสอบทุกคนไขความรู้อาสาสมัครของตนเอง

ที่มา [สยามรัฐ](#)